

Số: /BC-UBND

Hoàng Lương, ngày tháng 7 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công khai những nội dung dân bản, quyết định và tham gia ý kiến 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Hoàng Lương**

Thực hiện Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Hướng dẫn số 01/HD/BCĐ ngày 08/8/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện về một số nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kế hoạch số 05a/KH/UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Hoàng Lương kế hoạch công khai thực hiện những nội dung phải công khai năm 2023

UBND xã Hoàng Lương báo cáo kết quả thực hiện công khai như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

##### **1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật**

Trong năm, UBND xã Hoàng Lương thường xuyên triển khai quán triệt nghiêm túc, thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định. Tăng cường truyền truyền và quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/5/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở của cơ quan Nhà nước, chính quyền cấp cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Hiệp Hoà.

##### **2. Công tác ban hành văn bản triển khai**

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn và

các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện cụ thể như sau: Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Khối Dân vận Đảng uỷ và Ủy ban nhân dân xã năm 2023; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND xã về phân công lãnh đạo UBND xã phụ trách công tác dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; UBND xã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân xã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND xã theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và quyết định số 01 của UBND tỉnh Bắc Giang về công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân xã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả thực hiện nội dung công khai để dân biết**

Năm 2023, UBND xã thường xuyên thực hiện tốt việc thông báo công khai để cán bộ, công chức và nhân dân biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đã công khai gồm nội dung:

Công khai chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Quý I.2023

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cứng hóa đường giao thông đoạn từ nhà ông Bích đến nghĩa trang nhân dân thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương.

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cứng hóa đường giao thông đoạn từ nhà ông Bích đến nghĩa trang nhân dân thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương.

Công khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ đợt 01/2023

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND xã theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Công khai niêm yết kết quả giám định mức khuyết tật cho các đối tượng người khuyết tật trên địa bàn xã Hoàng Lương;

Niem yết công khai danh sách nam công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2023;

Niem yết công khai hồ sơ mất GCNQSD đất của hộ ông Nguyễn văn Bích, thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương;

Thông báo công khai kết quả xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân xin cấp GCNQSD đất lần đầu

Thông báo công khai nội dung thời gian, địa điểm hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân năm 2023 của Chủ tịch UBND xã.

Hình thức công khai gồm: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Nhà văn hoá các thôn có liên quan, thông báo trên loa đài truyền thanh của xã, thôn và qua Trưởng thôn trên địa bàn.

*\* Về thực hiện công khai nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân*

Đến nay, xã có 20 cán bộ, công chức trong biên chế đảm bảo năng lực, chuyên môn đáp ứng được nhu cầu công việc được giao.

UBND xã công khai đầy đủ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND xã về việc phân công nhiệm vụ đối với người làm công tác chuyên môn thuộc UBND xã Hoàng Lương;

Thông báo về công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại người có trách nhiệm giải quyết TTHC trên đại bàn xã;

Thông báo về thời gian, giờ làm việc của cán bộ, công chức, từ đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ không ngừng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu của công việc. Hầu hết, cán bộ, công chức có thái độ và tinh thần làm việc tận tụy, không hạch sách, những nhiều nhân dân, có ý thức kỷ luật cao trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở và các quy định liên quan tới cán bộ, công chức.

6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã không có cán bộ, công chức vi phạm phẩm xem xét xử lý kỷ luật.

*\* Về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã*

Chủ tịch UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 27/12/2022 về tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân năm 2023. Kết quả thực hiện tiếp xúc, đối thoại 6 tháng đầu năm 2023 Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp xúc đối thoại 01 cuộc. Sau mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân có thông báo kết luận công khai đến nhân dân và tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất gửi về UBND huyện.

*\* Về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân*

UBND xã đã ban hành và thực hiện công khai Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2023 về Lịch tiếp công dân của UBND xã Hoàng Lương năm 2023. Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp dân 01 ngày/tuần vào thứ năm hàng tuần; bố trí phân công công chức Văn phòng- Thống kê, công chức Tư Pháp trực tiếp dân thường xuyên tại phòng tiếp dân.

6 Tháng đầu năm 2023, Thực hiện tiếp dân định kỳ 28 lượt, tiếp nhận 02 đơn phản ánh kiến nghị đang xem xét giải quyết, không phát sinh đơn tố cáo, khiếu nại; Trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn

định; không phát sinh điểm nóng hoặc vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

*\* Về thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính*

Việc rà soát, cập nhật thường xuyên và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính (TTHC) được UBND xã chú trọng, quan tâm đầy mạnh, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc nắm bắt các TTHC, quy trình, hồ sơ giải quyết; hạn chế việc đi lại, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Cụ thể: Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa; đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã.

Nội dung niêm yết công khai gồm các TTHC; quy trình giải quyết các TTHC; thời gian giải quyết; mẫu tờ khai; hồ sơ; phí và lệ phí; số điện thoại đường dây nóng; số điện thoại của cán bộ, công chức xã; hòm thư góp ý để tạo điều kiện cho tổ chức và công dân tiện liên hệ công tác và kiểm tra giám sát. Qua đó, giúp các tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân thuận tiện trong việc nắm bắt về TTHC, quy trình, hồ sơ giải quyết, hạn chế việc đi lại,... Công khai thực hiện dịch vụ công trên cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang và dịch vụ công Quốc gia.

Năm 2023 tổng số hồ sơ tiếp nhận đến ngày 30/6/2023 là 1575 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 964 hồ sơ đạt 61,2% , kỳ trước chuyển qua 7 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 604 hồ sơ . Kết quả giải quyết xong trước hạn và đúng hạn 1569 hồ sơ có 06 hồ sơ đang giải quyết, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%

## **2. Kết quả thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp**

### *2.1. Kết quả nhân dân bàn và quyết định trực tiếp*

6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã chỉ đạo cấp uỷ, thôn Đại Thắng thực hiện việc huy động vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng đường giao thông nông thôn, bàn xây dựng các công trình phục lợi phục vụ đạt chuẩn thôn Nonng thôn mới kiểu mẫu. Việc tổ chức họp dân (*đại diện hộ gia đình*) để bàn bạc, thống nhất mức đóng góp, phương pháp tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với nguồn lực và nguyện vọng của nhân dân.

### *2.2. Kết quả thực hiện nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định*

Trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã không có *nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định*

## **3. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định**

UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai.

#### **4. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân giám sát**

Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung này, UBND xã đã nghiêm túc triển khai việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện việc giám sát. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, không có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; không có kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, của Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT- XH xã liên quan đến việc thực hiện nội dung nhân dân giám sát.

Nhìn chung, những việc nhân dân giám sát đã từng bước phát huy được hiệu quả thông qua hoạt động của đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT- XH, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền trên các lĩnh vực và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Các nội dung công khai được thực hiện nghiêm theo QCDC, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét; công tác cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công khai minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và nhân dân.

Vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT- XH tiếp tục được phát huy, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, công chức và nhân dân ý thức được quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

#### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

##### **2.1. Tồn tại, hạn chế**

Công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên liên tục.

Vai trò trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, Đảng viên chưa nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác thực hiện quy chế dân chủ, chưa tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo kế hoạch...

Việc theo dõi nắm bắt tình hình và kịp thời kiểm tra, xử lý những biểu hiện thiếu dân chủ ở các thôn còn hạn chế.

##### **2.2. Nguyên nhân**

Một bộ phận nhân dân nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về dân chủ nói riêng còn hạn chế; tỷ lệ nhân dân tham gia các cuộc họp đề bàn bạc, thống nhất, quyết định những vấn đề chung của xã, thôn còn thấp, chưa thực sự phát huy hết dân chủ, trách nhiệm, đặc biệt là những công việc mang tính chất cộng đồng nên cũng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Một số cán bộ, công chức xã, thôn chưa quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, hạn chế trong cập nhật các văn bản có liên quan đến thực hiện nội dung công khai theo quy định.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT- XH, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công khai những nội dung dân bản, quyết định và tham gia ý kiến 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Hoàng Lương./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH xã;
- Các ông, bà Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Dương**